

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 35.95 จับตามลประมุขกนง.กลางสัปดาห์นี้ ขึ้นหรือคงดอกเบี้ย

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ก.ย. 2566)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้า นี้อยู่ที่ 35.95 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 36.03 บาท/ดอลลาร์ ตลาดยังรอปัจจัยชี้้นำใหม่ ดอลลาร์เคลื่อนไหวในกรอบแคบเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินหลักๆ

สำหรับปัจจัยที่ต้องจับตา คือ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทย ช่วงกลางสัปดาห์ ซึ่ง ผลการประชุมครั้งนี้ยังก้ำกึ่งว่า จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือคงดอกเบี้ย ส่วนสกุลเงินในภูมิภาคเข้านี้เคลื่อนไหวในกรอบ แคบ มีทั้งแข็งค่าและอ่อนค่า

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 35.85 - 36.10 บาท/ดอลลาร์

\* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 148.35 เยน/ดอลลาร์ จากช่วงเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 148.32 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0647 ดอลลาร์/ยูโร จากช่วงเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 1.0637 เยน/ดอลลาร์
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ที่ระดับ 36.169 บาท/ดอลลาร์
- เริ่มวันแรก 25 กันยายน 2566 มาตรการ "ริซ่าฟรี" ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนและคาซัคสถาน เพื่อกระตุ้นภาค การท่องเที่ยว
- "เศรษฐา" เผยรัฐบาลมีแนวคิดขยายกรอบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณตามมาตรา 28 เป็น 45% จาก 32% ของวงเงินงบประมาณในปี 67 เพื่อสนับสนุนการดูแลประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น และจะกลับไปอัตราเดิม ภายในปี 2570 ขณะที่มีการคาดการณ์ว่าจะทำให้รัฐมีงบเพิ่มขึ้นอีกราว 4 แสนล้านบาท ที่จะนำไปใช้ในโครงการดิจิทัล วอลเล็ต 10,000 บาท
- "รัฐบาล" กล่อมเอกชนขึ้นค่าแรง แรงไตรภาคีสรุป 2 แนวทางขึ้น 46-72 บาท ดัน 400 บาททั่วประเทศ หรือนำ ร่องบางจังหวัด ชง ครม.เคาะ พ.ย.นี้ มีผลปีใหม่ "นายจ้าง" ชี้กระทบโครงสร้างค่าแรงทั้งระบบ ขยับใกล้แรงงานมีฝีมือและ ค่าแรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ "พิพัฒน์" ชี้ปรับขึ้น 400 บาทอิงตามเงินเพื่อ จ่ายตามทักษะ ด้านนักวิชาการมองรายได้ธุรกิจ เพิ่มขึ้น 3.7% ต่อปี สวนค่าแรงเพิ่ม 12.7% แนะ 4 ประเด็นหลักต้องทบทวน

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ แม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้ มีใช้คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่า โดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงราคาบ้านเดือนก.ค. จากเอสแอนด์พี/เคส-ซิลเลอร์, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ย. จาก Conference Board, ยอดขายบ้านใหม่เดือนส.ค., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนส.ค., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2566 (ขั้นสุดท้าย), ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนส.ค. และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนส.ค.

- นักลงทุนจับตาดัชนี PCE เดือนส.ค. อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยดัชนี PCE ถือเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค และครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

---

#### ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีให้คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้